
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 519  —  302. mál.

Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um banka- og póstafgreiðslur.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hvað stendur í vegi fyrir því að bankar eða sparisjóðir taki yfir afgreiðslu Íslandspósts
á stöðum þar sem það hentar báðum?

2. Eru fyrirhugaðar breytingar á lögum af hálfu ráðherra til að af slíku samstarfi megi
verða?


